

ประกาศ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียน ณ อาคารพิริยราม เรื่อง เลื่อนการสอบ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง “ปิดทำการ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว” เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2564 (ตามประกาศแนบท้ายนี้) อีกทั้ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานคุมสอบติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดต้อง ตรวจหาเชื้อและกักตัว

โครงการฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการสอบของทุกโครงการฯ ที่มีสอบในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ออกไป เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และเลื่อนการสอบของสัปดาห์ถัดไปตามลำดับ นักศึกษาสามารถติดตามประกาศกำหนดวันสอบใหม่ของแต่ละโครงการฯ ได้ ทาง www.mmm.ru.ac.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้



ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และความปลอดภัยของบุคลากรเป็นอย่างมาก จึงขอปิดสำนักงานชั่วคราวระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้นหน่วยงานมีมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน สั่งการให้บุคลากรในหน่วยงานดำเนินมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านชั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด รวมทั้งงดกิจกรรมการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพร้อมติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา และให้งดออกจากบ้านหรือที่พักอาศัยในวันที่ปฏิบัติงานที่บ้าน

หน่วยงานใดที่มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ต้องขออนุญาตจากอธิการบดีเป็นรายกรณีไป และให้บุคลากรงดการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ การเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตจากอธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง